

Số: /SGTVT-QLGT
V/v phối hợp chuẩn bị nội dung
Bí thư tỉnh ủy đối thoại với ngư
dân năm 2024

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên cơ sở Văn bản số 1469/SNNPTNT-KHTC ngày 11/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp chuẩn bị nội dung Bí thư tỉnh ủy đối thoại với ngư dân năm 2024 với nội dung: *Ngư dân kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng cầu cảng đảo bé An Bình để ngư dân có thể cập tàu thuyền khi vào bến, vì hiện nay khi có sóng lớn hoặc gió nam mạnh tàu thuyền không cập được cầu rất khó khăn cho du khách và ngư dân đi biển*”.

Qua nghiên cứu, Sở Giao thông vận tải trả lời nội dung kiến nghị như sau:

- Bến cập tàu Đảo Bé (Bến cập tàu An Bình, huyện Lý Sơn) được xây dựng từ năm 2005 để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân. Bến cập tàu đảo Bé được sửa chữa, gia cố tường giảm sóng, cầu dẫn và mở rộng bến cập tàu; kích thước bến sau khi mở rộng là (41x20)m.thuộc dự án Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn (Giai đoạn III) do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) theo Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 và Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 25/05/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Hạng mục công trình trên đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay, Bến cập tàu An Bình là bến thủy nội địa phục vụ nhu cầu vận tải thủy nội địa của Nhân dân trên đảo bé và phục vụ cho hoạt động du lịch tại Lý Sơn.

Đôi chiếu Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, trong đó có Đô thị Lý Sơn (huyện Lý Sơn); Định hướng Khu cảng Lý Sơn được xây dựng, nâng cấp đồng bộ gồm: **cảng tổng hợp Lý Sơn và An Bình; cảng hành khách An Vĩnh và cảng hành khách Quốc tế (phía Nam sân bay Lý Sơn)...** Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đang trình UBND tỉnh phê duyệt đề án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Đô thị Lý Sơn (đề án đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 10/BC-SXD ngày 01/02/2024).

Như vậy, khi đề án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Đô thị Lý Sơn khi được phê duyệt, UBND huyện Lý Sơn cần tổng hợp, báo cáo, đánh giá thực trạng số lượng tàu thuyền của ngư dân đi biển và tàu khách để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng cầu cảng đảo bé An Bình phù hợp với thực tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sở Giao thông vận tải tham gia nội dung như trên để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng: KHTC, QLCL;
- Lưu: VT, QLGT_{Thinh}.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong